



## กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ พร้อมด้วยอนุสื่อฯ วุฒิสภา เชิญ ผอ.ไทยพีบีเอส ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามายังสถานี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ และคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนฯ ได้มีการติดตามข้อเท็จจริงกรณีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เปิดพื้นที่ให้กับผู้ชุมนุมแวะพักภายในสถานีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และต่อมาได้ปรากฏภาพผู้บริหารสถานีลงมากล่าวต้อนรับอย่างแพร่หลายในสื่อออนไลน์

นายสมชาย แสวงการ  
ประธานคณะกรรมการ



ต่อกรณีดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้เชิญผู้อำนวยการ ส.ส.ท.และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โดยมีนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

โดยผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการเผยแพร่ข่าวตามสื่อช่องทางต่าง ๆ ว่า กลุ่มผู้ชุมนุม “เดินทะลุฟ้า” จะมีการเดินเท้าผ่านมายังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้เป็นจุดพักที่ ๔ ของกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว และต่อมาหลังจากทราบแน่ชัดว่าผู้ชุมนุมจะขอมาพักใช้ห้องน้ำที่ ส.ส.ท.จึงมีความจำเป็นต้องอนุญาตด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดต่อผู้ชุมนุมว่า



**นายก้อเขต จันเลิศลักษณ์**  
ผู้อำนวยการสำนักข่าว และกรรมการบริหาร  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ  
แห่งประเทศไทย

**นายเจษฎา อนุจारी**  
กรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและ  
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

**นายพิภพ พานิชภักดิ์**  
รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ  
สาธารณะแห่งประเทศไทยด้านเนื้อหาสื่อสารณะ-

**รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล**  
ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและ  
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย



**ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ**  
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ



“ต้องไม่มีการชูป้าย ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงใน  
ลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง ให้จำกัดอยู่ใน  
เขตพื้นที่สนามและห้องน้ำสาธารณะด้านหน้าที่อยู่ติด  
กับประตูรั้วทางเข้า และต้องใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที”

จากนั้น เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่  
รักษาความปลอดภัยก็ได้มีการปิดประตูทางเข้าด้านหน้า  
และได้แจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมทราบถึงเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติ  
ตาม อีกทั้งทางสถานียังได้มีการเตรียมการรองรับเหตุการณ์  
ที่อาจเกิดขึ้น โดยนำแผนบริหารกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง  
เป็นแผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินมาใช้ในกรณีที่เกิด  
สถานการณ์การชุมนุม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. รวมทั้งยังได้ประสานงานไปยังสถานี  
ตำรวจทุ่งสองห้องในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

หลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวเดินทางออกจากพื้นที่  
แล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการตรวจสอบ  
พื้นที่โดยรอบและไม่พบสิ่งผิดปกติหรือวัตถุต้องสงสัย  
แต่อย่างใด ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จึงได้รายงานให้คณะ  
กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ทราบตามลำดับ

